

ที่ HPT64/008

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าครวน้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากห้องประชุมปีปหลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าครวน้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ ตามประกาศมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร เลขที่ 138/38 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยวันและเวลาประชุม คือ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และวาระการประชุมยังคงเดิม

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (“COVID-19”) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ บริษัทจะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน
2. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
3. บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและ/หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการ 14 วัน ผู้ที่ติดต่อกับบุคคลดังกล่าว ผู้ที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีความเสี่ยง หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
5. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
6. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)

กรรมการผู้จัดการ